



Newsletter

Issue 28 January 2014

เป็นหนึ่งในผู้นำด้านการผลิตบัณฑิตและสร้างองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อพัฒนาเกษตรกรไทยให้ยั่งยืน

สโมสรมักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์จัดกิจกรรมทำบุญ ประจำปี 2557

เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2557 สโมสรมักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์จัดกิจกรรมทำบุญ ประจำปี 2557 เพื่อทำนุบำรุงและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและศาสนาและเพื่อความ เป็นสิริมงคลของสมาชิกสโมสรมักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ณ สโมสรมักศึกษา อาคารจุฬารามณ์ คณะวิทยาศาสตร์



โครงการสร้างความรู้ความเข้าใจในการจัดแผนบริหารความเสี่ยง

เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2557 คณะวิทยาศาสตร์ได้จัดโครงการสร้างความรู้ ความเข้าใจในการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง เพื่อตรวจสอบและประเมิน การทำงานของคณะในภาพรวมตามระบบประกันคุณภาพและกลไกที่คณะฯ กำหนดขึ้น โดยวิเคราะห์เปรียบเทียบผลการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้ในทุก องค์ประกอบคุณภาพว่าเป็นไปตามเกณฑ์และได้มาตรฐาน และให้คณะฯ ทราบสถานภาพของตนเอง อันจะนำไปสู่การกำหนดแนวทางในการพัฒนา คุณภาพไปสู่เป้าหมายและเป้าประสงค์ที่ตั้งไว้เป็นสากล ตลอดจนให้คณะฯ ทราบจุดแข็ง จุดที่ควรปรับปรุง และรับฟังข้อเสนอแนะในการพัฒนา การดำเนินงาน รวมถึงการขับเคลื่อนตัวชี้วัดที่ 7.4 ระบบบริหารความเสี่ยง เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการจัดทำ SAR ของหน่วยงานที่มี การจัดการเรียนการสอน โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กชพร ศิริโกคากิจ รองอธิการบดีฝ่ายทรัพย์สินและการคลัง และ นางสาวนิตยา ใจกันทา นักวิชาการศึกษา สังกัดสำนักงานคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา งานมาตรฐานการควบคุมภายใน มาเป็นผู้ดำเนินการเสวนาในครั้งนี้ ณ ห้องประชุม 2 อาคารจุฬารามณ์ คณะวิทยาศาสตร์



โครงการทำบุญสืบสานประเพณี และวัฒนธรรมไทย

เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2557 สาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ ได้จัดโครงการทำบุญสืบสานประเพณี และวัฒนธรรมไทย โดยมี วัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรและนักศึกษา มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ ประเพณีวัฒนธรรมไทย ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ตลอดจนเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรและ นักศึกษาได้ร่วมกันทำกิจกรรมด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ให้บุคลากร เป็นตัวอย่างที่ดีในการแสดงออกถึงการอนุรักษ์วัฒนธรรม โดยได้นำ เมล็ดพันธุ์พืชผัก และต้นไม้ชนิดต่างๆ ไปปลูกในพื้นที่ พร้อมทั้งจัด กิจกรรมสันทนาการ ณ ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนชาวไทยภูเขา "แม่ฟ้าหลวง" บ้านแม่จันด้อย หมู่ที่ 4 ตำบลป่าไผ่ อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่





Faculty of Science
Maejo University

โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งและแบ่งปันน้ำใจสู่ชุมชน

เมื่อวันเสาร์ที่ 11 มกราคม 2557 สาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ ได้จัดโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งและแบ่งปันน้ำใจสู่ชุมชน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรและนักศึกษา มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ มีจิตใจอบอุ่นอารีต่อเพื่อนมนุษย์และสังคม เพื่อเสริมสร้างศักยภาพชุมชนให้เข้มแข็ง เชื่อมโยงเป็นเครือข่ายด้วยกระบวนการเรียนรู้และการจัดการองค์ความรู้ อย่างเป็นระบบ พัฒนาเป็นแผนชุมชนเพื่อการพัฒนาและแก้ไขปัญหาของชุมชนบนฐานของการพึ่งพาตนเองและการพึ่งพาซึ่งกันและกันในท้องถิ่น เพื่อสำรวจความต้องการของชุมชน ติดตามขยายผลการต่อยอดองค์ความรู้ที่ได้รับ ตลอดจนเพื่อให้เกิดการบริการที่ตรงกับความต้องการของชุมชนและเป็นประโยชน์อย่างแท้จริง โดยได้ร่วมจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2557 และได้นำอุปกรณ์กีฬา หนังสือ เมล็ดพันธุ์พืชผักสวนครัว ของเล่นสำหรับเด็ก อุปกรณ์การเรียน เครื่องใช้อุปโภคบริโภคที่จำเป็นไปมอบให้แก่ชุมชน นอกจากนี้ยังได้จัดเลี้ยงอาหารกลางวันและอาหารว่าง พร้อมทั้งจัดกิจกรรมสันทนาการ ณ ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนชาวไทยภูเขา "แม่ฟ้าหลวง" บ้านแม่ต๋อน้อย หมู่ที่ 4 ตำบลป่าไผ่ อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่



สโมสรนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ จัดงานวันเด็กประจำปี 2557

เมื่อวันที่ 11 มกราคม พ.ศ.2557 สโมสรนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ได้จัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ ได้ทำกิจกรรมร่วมกัน ส่งเสริมการจัดกิจกรรมวันเด็ก สร้างความสามัคคีในหมู่นักศึกษา อีกทั้งเพื่อให้องค์กร เยาวชนที่เข้ามาร่วมงานเกิดความสนุกสนานและได้รับความรู้เพิ่มเติม เล็ก ๆ น้อย ๆ โดยมีกิจกรรมของงานที่น่าสนใจ ได้แก่ การแสดงของนักเรียนโรงเรียนบ้านยางเปียง การตอบปัญหา การเล่นเกมชิงรางวัล และการแจกขนมของรางวัล อีกมากมาย ณ โรงเรียนบ้านยางเปียง อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่



บริษัท Accellence (Thailand) Ltd., ประชุมร่วมกับผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์ ในด้านความร่วมมือทางวิชาการ

เมื่อวันจันทร์ที่ 13 มกราคม 2556 คุณชัยยุทธ ศรีเจริญ ตำแหน่ง Executive Vice President คุณวัลยา สิทธิโยภาสกุล HR Director และ คุณพรสุดา บัตรพันธนะ พนักงานแผนกบุคคล บริษัท Accellence (Thailand) Ltd., ประชุมร่วมกับคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ รองคณบดีฝ่ายบริหาร รองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์ คณาจารย์สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ และอาจารย์สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ ในด้านความร่วมมือ ด้านการรับนักศึกษาฝึกงาน นักศึกษาสหกิจ การรับสมัครนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาเข้าทำงาน และแนวทางความร่วมมือโครงการประกวด Animation นำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับบัตรเครดิต การประกันภัย และด้าน Business Intelligent ซึ่งจะจัดโครงการขึ้นร่วมกันในระยะเวลาอันใกล้



ซึ่งขณะนี้ บุคลากรของบริษัท จาก KBANK Business Unit ได้มาทำการอบรมการเขียนโปรแกรมด้วยภาษา Cobol ให้แก่นักศึกษา ชั้นปีที่ 4 ระหว่างวันที่ 13-17 มกราคม 2557 และนักศึกษาชั้นปีที่ 3 ระหว่างวันที่ 20-24 มกราคม 2557 ตามลำดับ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้วิธีการเขียนโปรแกรมภาษา Cobol ซึ่งเป็นโปรแกรมที่ใช้ในธุรกิจการเงินการธนาคาร และยังมีความต้องการบุคลากรในปัจจุบัน ณ ห้องบรรยาย 5 ชั้น 6 อาคารแม่โจ้ 60 ปี



กิจกรรมการจัดการความรู้ หัวข้อเรื่อง วิธีการกรอก APS และเกณฑ์การประเมินสำหรับบุคลากรสายวิชาการ และสายสนับสนุนที่สืบเนื่องจากข้อตกลงภาระงานและพฤติกรรมกรรมการปฏิบัติราชการ(Term of Reference:TOR)

เมื่อวันพุธที่ 15 มกราคม 2557 คณะวิทยาศาสตร์ จัดกิจกรรมการจัดการความรู้ หัวข้อเรื่อง วิธีการกรอก APS และเกณฑ์การประเมินสำหรับบุคลากรสายวิชาการ และสายสนับสนุนที่สืบเนื่องจากข้อตกลงภาระงาน และพฤติกรรมกรรมการปฏิบัติราชการ (Term of Reference:TOR) เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และประสบการณ์ระหว่างบุคลากร ในด้านการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและสร้างความรู้ความเข้าใจที่ตรงกัน โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.ทิพย์สุดา ตั้งตระกูล ผู้ช่วยอธิการบดี และคุณสุชาติ จันทร์แก้ว รักษาการหัวหน้างานตำแหน่งและอัตรากำลัง มาเป็นวิทยากรบรรยายในครั้งนี้ ณ ห้องบรรยาย 3100 อาคารจุฬารกรณ์ คณะวิทยาศาสตร์



อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้พบปะบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์

เมื่อวันศุกร์ที่ 17 มกราคม 2557 คณะผู้บริหาร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จำเนียร ยศราช อธิการบดี ได้มาพบปะเยี่ยมเยียนคณะวิทยาศาสตร์ เพื่อพูดคุยแลกเปลี่ยนเรื่องการพัฒนามหาวิทยาลัย รวมถึงรับทราบปัญหาและข้อเสนอแนะต่างๆ ของบุคลากร เพื่อนำไปสู่การดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพต่อไป ณ ห้องบรรยาย 3100 อาคารจุฬารกรณ์ คณะวิทยาศาสตร์



การจัดการความรู้ KM Sharing หัวข้อ เทคนิคการนำเสนอผลงานด้วยโปรแกรม Microsoft Office PowerPoint อย่างมีประสิทธิภาพ

เมื่อวันพุธ ที่ 29 มกราคม 2557 คณะวิทยาศาสตร์ได้จัดกิจกรรมการจัดการความรู้ KM Sharing หัวข้อ เทคนิคการนำเสนอผลงานด้วยโปรแกรม Microsoft Office PowerPoint อย่างมีประสิทธิภาพ ณ ห้องประชุม 2 อาคารจุฬารกรณ์ คณะวิทยาศาสตร์ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้นำเทคนิคต่างๆ ในการใช้โปรแกรม Microsoft Office PowerPoint ไปประยุกต์ใช้ในการทำงานและกระบวนการเรียนการสอน ซึ่งมี ว่าที่ร้อยตรีมานิชย์ ตนสิงห์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ มาเป็นผู้บรรยายในกิจกรรมดังกล่าว



รอบรู้วิทยาศาสตร์

- 6 วิธี **:: แก้ง่วง ::** ในที่ทำงานโดยไม่ต้องพึ่งกาแฟ
1. เดินไปเดินมาเพื่อเพิ่มระดับพลังงานในร่างกาย
 2. ใช้หูให้มาก เช่น ฟังเพลง
 3. พักสายตาจากคอมฯ แล้วมองไปที่ไกลๆ
 4. ยืดเส้นยืดสายส่วนต่างๆ ของร่างกายให้ผ่อนคลาย
 5. กินขนมขบเคี้ยวที่มีประโยชน์ เช่น ถั่วลิสง
 6. ดื่มน้ำอย่างสม่ำเสมอ เพื่อเพิ่มระดับออกซิเจนในร่างกาย



ข้อมูลจาก <http://www.siamsafety.com>

ปฏิทินกิจกรรม

1/2/57 - อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เทคนิคการหาสถานะที่เหมาะสมของกระบวนการผลิตทางเทคโนโลยีชีวภาพ ด้วยวิธีทางสถิติ

3-7,12 /2/57 - ทวนสอบหลักสูตรสาขาวิชาสัตววิทยาการคอมพิวเตอร์

10 /2/ 57 - ค่าย Material Science

22 /2/ 57 - โครงการแข่งขันกีฬาเชื่อมสัมพันธ์ระหว่างศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน และบุคลากร สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์